



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อผลงานวิชาการในการขอรับทุนสนับสนุนการทำผลงานวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖

.....

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลงานวิชาการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ทุนสนับสนุน (บาท)
๑	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุกมันทางเดินหายใจในผู้ป่วยติดเชื้อช่องเยื่อหุ้มลำคอชั้นลึก ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	นางกัญญาพัชร บัณฑิตถาวร นายกำทร ดานา	40,000
๒	ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรม การดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	นางสาววรรวิษา สำราญเนตร นางสาวนิตยา กออิสรานูภาพ	35,000
๓	ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรี ตั้งครรภ์อายุมาก	นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์	25,000
๔	ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน	นางสาวนิตยา กออิสรานูภาพ นางสาววรรวิษา สำราญเนตร	35,000
๕	ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	นางสาววรินทร์ โพธารินทร์ นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา	40,000
๖	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก	นางสาวศุภรดา วงศ์จำปา นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา	40,000

ลำดับ	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ทุนสนับสนุน (บาท)
๗	ผลการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของมารดาครรภ์แรกที่มาตัดคลอดทางหน้าท้อง	นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ นางอรุณี ศรีสุยง	24,394
๘	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพชุมชนของนักศึกษาพยาบาล	นายดิษฐพล ใจชื่อ นางสาวณัฐพร คำศิริรักษ์	20,000
๙	ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์	นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ นางสาวสิวพร พานเมือง	25,000
๑๐	ผลใช้ระบบพยาบาลที่เลี้ยงต่อการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	นางธีรภัทร นวลแก้ว นางสกวรัตน์ ไกรจันทร์	25,000
๑๑	ถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุอายุระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	นายณัฐวุฒิ สุริยะ นายผดุงศิษฐ์ ชำนาญบริรักษ์ นายกำทร ดานา	30,000
๑๒	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	นางสาวแจ่มจันทร์ เทศสิงห์ นายกำทร ดานา	25,000
๑๓	ความอยู่ดีมีสุขและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน	นายกำทร ดานา นายศุภกฤต สุริโย นายชาติ ไทยเจริญ นายดิษฐพล ใจชื่อ นางสาวชนิดาภา วงศ์รักษา	40,000
๑๔	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมจัดการตนเองเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4	นางสาววรรวิษา สำราญเนตร	40,000
๑๕	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานชนิด A2	นางสาวสิวพร พานเมือง	33,000
๑๖	การพัฒนาแบบการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษา รพ สต ศรีสุข	นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์ นางสาวกัญญา ทูลธรรม	45,000

ลำดับ	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ทุนสนับสนุน (บาท)
๑๗	การยั่งคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตลาด นัด ณ วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม	นางสาวรัตน์ ไกรจันทร์ นางสาวพนิดา โยวะผุย นายณัฐวุฒิ สุริยะ นางสาวนุจรียา พิมพา นางสาวเกศกนก ดีพรม	30,000
รวมงบประมาณ ๕๕๒,๓๙๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)			

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นางศิราณี อิ่มน้ำขาว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก